

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/01/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay, nhìn chung các thủ tục pháp lý liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đã được thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật đầu tư của từng giai đoạn.

Tuy nhiên, để làm rõ tiến độ triển khai các dự án, đánh giá toàn diện các tồn tại, khó khăn, vướng mắc cũng như nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, cần tiếp tục thực hiện rà soát toàn bộ các dự án, bao gồm cả các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, và cấp giấy chứng nhận đầu tư từ các giai đoạn trước. Đặc biệt, cần tập trung vào các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, hoặc không triển khai, nhất là những dự án đã giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch nhưng chậm đưa đất vào sử dụng. Từ đó, xây dựng kế hoạch xử lý phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại cuộc họp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ và chính xác các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn quản lý; tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 24/01/2025** để tổng hợp.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai đối với các dự án đã chấm dứt hoạt động, các dự án chậm đưa đất vào sử dụng và các dự án chậm tiến độ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất các giải pháp xử lý cụ thể; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào kết quả rà soát của UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và kết quả rà soát 83 dự án nêu trên, khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá chi tiết từng dự án về tiến độ thực hiện, năng lực tài chính, tình trạng chậm hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và việc chậm đưa đất vào sử dụng. Đồng thời, tham mưu các giải pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai và đề xuất thành lập Tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 07/02/2025** để xem xét, quyết định.

4. Các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp các công việc có liên quan để tham mưu triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(HVT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh